



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.บ้านด่านลานหอย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, prd)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานรับมอบอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวน์ภา ณ รพ.บ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย มูลค่า 30 ล้านบาท จาก บ.เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้บริการเชิงรุกในชุมชน มูลค่า 2.5 ล้านบาท และเงินบริจาคอีก 50 ล้านบาทสำหรับสร้างอาคารให้บริการด้านสุขภาพของ รพ.งว.โกธราศ และวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.สวรรคโลก เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ทรอคอย

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และรองประธานกรรมการ สสส. คนที่ 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาและประกาศนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง มีกิจกรรมทางกายต่ำกว่าผู้ใหญ่ สะท้อนแนวโน้มปัญหาด้านการสาธารณสุขในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต สธ. เน้นส่งเสริมป้องกัน จึงสานพลัง สสส. และภาคี เร่งวางรากฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาทักษะ Play Worker และสร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกที่เหมาะสมตามบริบท สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งเรื่องเล่น การกินอาหารที่มีคุณภาพ และการเรียน จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ทุกอย่าง สำหรับเวทีนี้จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่นำไปสู่การริเริ่มให้คนหันมาสนใจออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน มันใจว่าจะทำให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดี มีสมองที่ปลอดโปร่งในการเรียนรู้ทักษะเป็นอนาคตที่ดีของสังคมไทย

รพ.ปลวกแดง 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, news1live, hfocus)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการโครงการยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 ด้วยรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นแห่งแรก ว่า เดิมจะมีการนำเสนอเข้า ครม. รับทราบ แต่ล่าสุดไม่ต้องเสนอแล้ว สามารถเดินหน้าได้ทันที โดยอีอีซีได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็น รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐาน รพ.คู่สัญญาของประกันสังคมแล้ว โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธาน เตรียมออกสเปค TOR ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วม ล่าสุดเอกชนสนใจแล้ว 4 ราย ส่วนอาคารหลังแรกด้วยงบฯ สธ. 230 ล้านบาท ได้ชะลอก่อสร้าง รอการแก้ไขแบบจากทางเอกชน

รับมอบชุดบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. รับมอบชุดบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 14,000 ชุด มูลค่า 40 ล้านบาท จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สธ. เพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, prd., newtv)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ลงนามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผลัดบ่าย/ดึก เพิ่มร้อยละ 50 แล้ว หลังกระทรวงการคลังเห็นชอบ มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ เนื่องจากตัวเล็ก ปอดกำลังพัฒนา ชอบเล่นในที่กลางแจ้ง อากาศหายใจเร็ว มีแนวโน้มไม่ใส่เครื่องป้องกันฝุ่น มีโอกาสได้รับฝุ่นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเวลาเท่ากัน ขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคหืดจะมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่น PM 2.5

- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า การดูแลและป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจาก PM 2.5 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ดูแลให้เด็กดื่มน้ำสะอาด 8-10 แก้วต่อวัน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน ไม่จอดรถและติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลอย่าง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใกล้ชิด หากมีอาการไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcof, ch7)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือน PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เมื่อหายใจลึกเข้าไปสามารถแทรกผ่านผนังถุงลมเข้าไปในกระแสเลือดรอบ ๆ ถุงลม และกระจายเข้าร่างกายไปอวัยวะต่าง ๆ อาจเกิดการอักเสบของส่วนต่าง ๆ ได้ โดย PM2.5 อาจทำให้เกิดทั้งอาการเฉียบพลัน เช่น แสบตา แสบคอ น้ำมูกไหล ผื่นผิวหนัง เหนื่อย มีเสมหะ ไอ ถ้าหายใจเข้าเป็นเวลานานจะทำให้มีอาการเหนื่อย หอบ หายใจลำบาก จากโรคปอด และโรคของเส้นเลือดหัวใจ</p> <p>- นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี เนาะ ควรสวมหน้ากากที่กรองฝุ่นขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 หลีกเลี้ยงกิจกรรมนอกบ้าน ในบริเวณที่มีค่ามลพิษอากาศสูง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทำความสะอาดบ้านบ่อย ๆ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในแอปฯ Air4Thai หรือข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, isaranews)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผยสถานการณ์ฝุ่นพิษขึ้นและควบคุมต้นกำเนิด ระบุ รถโล่ฉีดน้ำอาจลดฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้มาก ต้องติดตั้งหัวฝอยฉีดน้ำกับที่ อย่างน้อยช่วยลดฝุ่นตลอดเวลา ประหยัดต้นทุน เชื่อว่าสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นเร็ว ๆ นี้</p>	
<p>รพศ./รพท.เปิดวอร์ดจิตเวชดูแลผู้เสพยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังแก้กฏ สธ. บัญญัติครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด ถือเป็นผู้ค้า ว่า ที่ผ่าน รพ.สธ. ได้สั่งการให้ รพ. ในสังกัดทุกแห่ง เปิดวอร์ดจิตเวชและยาเสพติด ล่าสุด รพศ./รพท. มีการดำเนินการส่วนนี้แล้ว 96 แห่ง จาก 127 แห่ง และยังมี รพช. ที่มีการบริการส่วนนี้ และสามารถเชื่อมโยงระบบส่งต่อไปยังรพ.จังหวัดได้ ส่วนเรื่องบุคลากรรองรับการให้บริการ ขณะนี้ยังต้องใช้บุคลากรเดิมในการปฏิบัติงาน แต่จะมีการอบรมความรู้ เพิ่มเติมทักษะ นอกจากนี้ ล่าสุด สปสช. กำลังพิจารณาให้กระบวนการรักษาในชุมชนเป็นหนึ่งในสิทธิการรักษาด้วย ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการรักษาที่บ้าน คล้ายกับตอนโควิด 19 ระบาด มีการรักษาที่บ้านและชุมชน สปสช. ก็ตามไปดูแล ทั้งเรื่องยาและเวลาที่คนตามเยี่ยม</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพตามหลัก "ธรรมานามัย"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำหลักการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยหลัก "ธรรมานามัย" ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1.กายานามัย การดูแลร่างกายให้แข็งแรง เริ่มตั้งแต่อาหารโดยเน้นมีประโยชน์ ผักพื้นบ้านที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยป้องกันและยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ เช่น สะเดา ผักแพ้ว มะขามป้อม สมอไทย การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายตามความเหมาะสม 2.จิตตานามัย เป็นการดูแลด้านจิตใจ โดยใช้หลักการ "จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว" ด้วยกิจกรรมบำบัด ได้แก่ สมาธิบำบัด, สวดมนต์บำบัด, ศิลปะบำบัด, ดนตรีบำบัด และหัวเราะบำบัด และ 3.ชีวิตานามัย การดูแลด้านการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ สุจริตตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพที่ดีและการปรับสภาพแวดล้อมเหมาะสม</p>	-
<p>ตั้งคลินิก Smart NCD ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 กล่าวว่า รพ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาโปรแกรมรักษาทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ด้วยแนวคิด Smart NCD นำเทคโนโลยีอย่างง่ายมาช่วยแพทย์วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ Smart Watch ติดตามกิจกรรมทางกาย ร่วมกับอุปกรณ์เจาะน้ำตาลในเลือดที่บ้าน หรือเครื่องวัดความดัน เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ Cloud สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกจะใช้จดข้อมูลส่งผ่านไลน์ ให้แพทย์วิเคราะห์วางแผนปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล มีทีมสหวิชาชีพให้คำแนะนำปฏิบัติตัว บางรายหายป่วยและหยุดยาได้ ช่วยลดความแออัด รพ.</p>	-
<p>โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ระบุว่า Omicron ระบาดทั่วโลก มีผสมกันหลากหลายแบบ โดย XBB.1.5 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และครองสัดส่วนหลักในสหรัฐฯ ส่วน BQ.1.x ยังเป็นสัดส่วนหลักในยุโรป โดยที่มี CH.1.1 มาสอดแทรกบางส่วนในทั้งสองทวีป ส่วนในไทยพบ BN.1.3 แม้จะดื้อต่อภูมิต้านทานน้อยกว่า XBB.1.5 อยู่บ้าง แต่มีสมรรถนะเกาะตัวที่ผิวเซลล์ได้แน่นกว่า ไม่ควรประมาท ย้ำการฉีดวัคซีนจนครบเข็มกระตุ้นสำคัญมาก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ลดละเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง และใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง</p>	-